

Ngày 13/7/2010, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 1947, phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án “Đuốt xây dựng công trình thu hồi nước ở Chăn 2” tại huyện Văn Bàn, do Công ty cổ phần đầu tư năng lượng VIDIFI làm chủ đầu tư.



*Địa điểm xây dựng đập ngăn nước của công trình thủy điện nước ở Chăn 2 tỉnh Lào Cai: PV*

Theo đó, Công ty cổ phần đầu tư năng lượng VIDIFI có trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ những yêu cầu bắt buộc sau đây: Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường; báo cáo với UBND huyện Văn Bàn về nội dung của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đuốt xây dựng công trình thu hồi nước ở Chăn 2”; nghiêm túc công khai tiến độ đầu tư thực hiện dự án và các loại chi phí, công nghệ xử lý; thông số tiêu chuẩn và chất thải; các giải pháp bảo vệ môi trường dự kiến để dân chúng biết, kiểm tra, giám sát; thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường khi triển khai dự án và khi d

án đi vào hoạt động, đồng thời thực hiện việc giám sát, quản lý chất lượng môi trường theo đúng nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Hội đồng thẩm định thông qua. Lập báo cáo và kế hoạch xây dựng các công trình xử lý môi trường và công trình bảo vệ môi trường, kế hoạch và nội dung thực hiện các công trình xử lý và các báo cáo khác theo quy định của Nhà nước; xây dựng phòng an phòng chống, ứng cứu sự cố môi trường khi đi vào hoạt động và chế độ các công trình vào sử dụng sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đầy đủ các yêu cầu quy định trên.

Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và những yêu cầu bắt buộc thi hành quy định trên là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm soát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường của dự án.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nếu có những thay đổi so với nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, VIDIFI phải có văn bản báo cáo và chế độ thực hiện những nội dung thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Theo ( [baolaocai.vn](http://baolaocai.vn) )